



NHƯ CHIẾC QUE DIÊM

Nhạc và lời : TỬ CÔNG PHỤNG
1975

Chậm, điệu tả

Thôi cũng đánh một kiếp trăm năm đời người sẽ qua. Còn
 ?hời cũng đánh một kiếp phong ba lệ tình cũng sa xuống

dánh một thoáng chiêm bao tình người cũng xa. cũng phơi pha những điều
 đời ta những người ngoài rồi người cũng xa, cũng xa ta, cũng xa

ngoa theo vết mũi cười lần lại. ta theo dòng nghiệt ngã mà

tỏa. Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần giao đổi. Tình

◆ 34 ◆ GIỮ ĐỐI CHO NHAU ● MƯỜI HAI TÌNH KHÚC TỬ CÔNG PHỤNG



anh sớm muộn gì cũng đả vào lăm tối. Đờ anh sớm muộn gì, đời
 em sớm muộn gì, tình ta sớm muộn gì cũng bấp hơi. Két cho dây hờn
 nhau, đập cho dây đời nhau nhưng men nồng tình sáu rã rồi.
 Thôi cũng đành như chiếc que điếm một lần lóc lên thấp
 Thôi cũng đành như kiếp rong rêu một lần hóa thân cuốn
 đời em sáng lung linh buồn một cõi, riêng những đêm sâu những canh
 về phong kín rừ tu một đời chót chạng những đàn mè những ngó
 thài: nước mắt nặng giọt sác
nghĩa với tình người nhớ lời

GIỮ ĐỜI CHO NHAU • MƯỜI HAI TÌNH KHÚC TỬ CÔNG PHỤNG ◆ 35 ◆



chê. Thời cũng đánh như tấn gương tan mờ phai với xưa xói
đám cho tấn thân ta ngựa bảy đá xa những đêm mơ thấy tap
huang hững tỉnh vừa chớm muộn màng



Sheet Như chiếc que diêm, file .PDF

"1. Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Như chiếc que diêm của tác giả Từ Công Phụng đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Như chiếc que diêm

- Tác giả: Từ Công Phụng

- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/4439-nhu-chiec-que-diem>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com